
 

145. löggjafarþing 2015–2016.
Þingskjal 308  —  279. mál.

Fyrirspurn

til umhverfis- og auðlindaráðherra um orkuskipti skipaflotans.

Frá Heiðu Kristínu Helgadóttur.

Hafa stjórnvöld markað sér stefnu um orkuskipti skipaflotans og eru uppi áætlanir um
ívilnanir fyrir þá sem vilja fjárfesta í skipum sem eru knúin umhverfisvænum orkugjöfum?

 


